

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo hiện trạng và đề xuất chủ trương xây dựng các dịch vụ của đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.

Thái Bình hiện đang có nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung được tích hợp trong trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, triển khai hệ thống mạng chuyên dùng cấp 2 thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã, vì vậy tình cơ nên tăng ban đầu của ĐTTM. Để triển khai xây dựng ĐTTM, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất các nội dung như hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng khung kiến trúc tổng thể ĐTTM, hoàn thiện tổ chức bộ máy để triển khai vận hành trung tâm điều hành ĐTTM. Bên cạnh đó, đầu tư trang thiết bị phần cứng và phần mềm phục vụ hoạt động của ĐTTM như: xây dựng trung tâm điều hành vật lý cho ĐTTM;

nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để tích hợp và quản lý các dịch vụ của ĐTTM...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng ĐTTM thời điểm này là cần thiết, giúp cơ quan nhà nước có công cụ quản lý xã hội một cách hiệu ích. Tuy nhiên, khi xây dựng báo cáo cần đánh giá cụ thể hơn về hiện trạng hạ tầng và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh để từ đó đề xuất các nội dung phù hợp trong xây dựng các dịch vụ của ĐTTM. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng khung kiến trúc tổng thể ĐTTM và hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh. Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giám sát các trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, camera giao thông, thiết lập phòng họp không giấy, phần mềm quản lý báo chí, phần mềm dành cho người khuyết tật, các dự án đầu tư công, phân tích mạng xã hội... tổng hợp báo

cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng đề án xây dựng ĐTTM trình UBND tỉnh.

* Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác xây dựng ĐTTM và đề xuất ứng dụng giải pháp phát triển dịch vụ ĐTTM giai đoạn 2019 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện Viettel Thái Bình.

Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng ĐTTM giai đoạn 2017 - 2020 giữa UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Viettel, Viettel đã phối hợp với các sở, ngành triển khai hiệu quả hoàn tất chương trình tài trợ xây dựng ĐTTM với tổng số tiền tài trợ 5 tỷ đồng; bàn giao hệ thống camera giám sát với tổng số 192 camera, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh gồm hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm giám sát; nâng cấp

hệ thống Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và 27 cổng thành phố để kết nối liên thông. Cung cấp không thu phí 1.469 đường truyền internet cho hơn 900 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, giá trị hỗ trợ/năm là 5,8 tỷ đồng. Giá trị lũy kế tài trợ đến hết năm 2020 là 40,6 tỷ đồng. Cung cấp và hỗ trợ triển khai không thu phí ứng dụng phần mềm quản lý trường học SMAS 3.0 tới 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giá trị hỗ trợ/năm là 3,1 tỷ đồng, giá trị lũy kế dự kiến hỗ trợ đến hết năm 2020 là 22 tỷ đồng. Viettel Thái Bình phối hợp triển khai cổng thông tin điện tử tới 869 cơ sở giáo dục, dịch vụ số liên lạc điện tử trên địa bàn tỉnh.

Với ngành Y tế, Viettel đã cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện tới 4 bệnh viện, triển khai thí điểm phần mềm quản lý khám chữa bệnh và phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại 35 trạm y tế tại huyện Hưng Hà. Ứng dụng số tiêm chủng điện tử cho 23.845 phụ huynh có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Phần mềm quản lý nhà thuốc tới 73 nhà thuốc trong tỉnh...

Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện và khả năng đáp ứng của mình, Viettel đề xuất ứng dụng giải pháp phát triển dịch vụ ĐTTM giai đoạn 2019 - 2020. Xây dựng trung tâm

điều hành giám sát ĐTTM của tỉnh Thái Bình với 10 nhóm ứng dụng: giám sát an ninh trật tự, giao thông, giám sát dịch vụ hành chính công, phần ảnh hiện trường, giám sát thông tin truyền thông báo chí cảnh báo mạng lưới ĐTTM, giám sát môi trường... Bên cạnh đó là đầu tư các ứng dụng phát triển hệ thống giáo dục thông minh, y tế thông minh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Viettel trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác tích cực, hiệu quả của Viettel trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Viettel sớm tư vấn, hỗ trợ công nghệ giúp tỉnh xây dựng chiến lược chuyển đổi số, quản lý dữ liệu, an toàn an ninh mạng. Xây dựng trung tâm điều hành giám sát ĐTTM của tỉnh và các nội dung khác, giao Sở Thông tin và Truyền thông và Viettel nghiên cứu, xây dựng đề án, tổng hợp báo cáo, xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thành công xây dựng ĐTTM tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

TRINH CƯỜNG

CHỨC MỪNG VẬN ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến tặng quà, chúc mừng vận động viên Nguyễn Anh Đức vừa giành huy chương vàng tại giải

vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019 tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

Vận động viên Nguyễn Anh Đức, 9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố

Thái Bình) là một trong những tài năng bóng bàn của tỉnh. Em luyện tập bóng bàn từ khi 7 tuổi. Trong 2 năm luyện tập và thi đấu, Nguyễn Anh Đức đã đạt được nhiều thành tích tại các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Huy chương vàng giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019

là thành tích cao nhất em đạt được đến thời điểm hiện tại.

Ghi nhận thành tích của em Nguyễn Anh Đức, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng thời mong muốn em tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực luyện tập, phấn đấu giành nhiều

thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viettel Thái Bình cũng có những phần quà chúc mừng thành tích em Nguyễn Anh Đức đã đạt được.

HOÀNG LANH

TIỂU BAN TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/8, Tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương về tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những năm qua, cấp ủy các cấp ở huyện Kiến Xương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định kỳ sơ kết, tổng kết

các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của cấp trên, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận, tập trung tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy giúp cán bộ, đảng viên thấm và các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần quan trọng để huyện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Trong công tác xây dựng chính quyền, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định đúng, kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương theo luật định. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong

quản lý, điều hành, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, phương lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong những năm qua, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng

Tiểu ban ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể của huyện Kiến Xương trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Kiến Xương tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban, tập trung hoàn thiện báo cáo một cách có logic, trước hết phải xuất phát từ sự cần thiết, yêu cầu, nhiệm vụ, cần có được đặt ra. Trên cơ sở đó giúp huyện nhìn lại kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là cơ sở hết sức quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống chính trị và đối với định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới.

THU THUY

PHƯỜNG HOÀNG DIỆU

Xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân

Những năm qua, công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPDP) được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Trương Văn Luyến, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Phường Hoàng Diệu là cửa ngõ quan trọng dẫn vào thành phố. Trong những năm gần đây, phường đang trong quá trình đô thị hóa, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, thực hiện chính sách an sinh xã hội... là những yếu tố tác động không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác QSQPDP, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân (QPTD). Để thực hiện tốt điều này, hàng năm, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác QSQPDP; UBND phường ban hành kế hoạch thực hiện công tác QSQPDP gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể.



Dàn quân phường Hoàng Diệu tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ.

tích cực phối hợp với các ngành liên quan triển khai chặt chẽ ngay từ khâu tổ chức biên chế dân quân đến việc chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường và cơ sở vật chất trước khi vào huấn luyện. Hiện nay, phường được biên chế 1 trung đội dân quân cơ động, 1 tiểu đội dân quân trực thuộc thành phố, 5 tổ dân

quân binh chủng; 45/45 tổ dân phố đều có 1 tổ dân quân tại chỗ... Kết quả huấn luyện dân quân hàng năm của phường đều đạt loại khá, giỏi. Cùng với dân quân, dự bị động viên là lực lượng nòng cốt phối hợp tham gia các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường.

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, Ban CHQS phường còn tích cực tham mưu cho Đảng ủy phường ra nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự phường. Ông Vũ Trọng Hương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường chia sẻ: Trước mỗi mùa tuyển quân, Ban CHQS phường tiến hành rà soát nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai, bảo đảm nguyên tắc công bằng, dân chủ, đúng pháp luật trên hệ thống truyền thanh và niêm yết tại trụ sở UBND phường. Nhờ vậy, 10 năm qua (2009 - 2019), phường Hoàng Diệu luôn là địa phương hoàn thành, vượt chỉ tiêu giao

quân, chất lượng tân binh ngày càng cao; phường đã giao 173 thanh niên cho các đơn vị quân đội, bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Nhiều năm phường giao vượt chỉ tiêu từ 2 - 4 thanh niên. Công tác tổ chức đảng kỷ nam thanh niên tuổi 17 được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, chính xác. Số thanh niên đến đăng ký trực tiếp đạt trên 98%.

Trong xây dựng thể trận QPTD gắn với thể trận an ninh nhân dân, Ban CHQS phường và Công an phường đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền phường xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, phường đã gắn kết được cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ công tác bảo đảm an ninh trật tự, củng cố thông tin và trực tiếp giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Những kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo thế trận lòng dân vững chắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết thêm: Chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" được phường thực hiện tốt. Thực hiện các quyết định: 290, 142, 62, 49... của Thủ tướng Chính phủ, phường Hoàng Diệu đã tổ chức chi trả trợ cấp cho gần 500 đối tượng. Quá trình hướng dẫn, xét duyệt hồ sơ và chi trả bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch và đúng luật. Hiện nay, số hồ sơ tồn đọng đang chờ cấp trên giải quyết của phường không nhiều. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội nên những năm qua phường Hoàng Diệu đã xây dựng, sửa chữa hàng chục nhà tình nghĩa giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời, tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các ngày lễ, tết...

TẮT ĐẠT

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

của người sử dụng. Việc cung cấp thông tin, hình ảnh các phiên tòa do Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở vừa công khai hoạt động xét xử nhưng phải phù hợp với chế độ quản lý tài liệu, hình ảnh lưu trữ theo chế độ mật ban hành kèm tài liệu mật của hệ thống tòa án nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các cách tư pháp tiến biểu dương Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nổi mang truyền thống của bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh hệ thống truyền hình trực tuyến sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên tòa; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm tính nghiêm minh trong quá trình xét xử, góp phần nâng cao công tác cải cách tư pháp của ngành Tòa án. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngoài việc phục vụ công tác xét xử, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh cần khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống đã được đầu tư để phục vụ các công tác nghiệp vụ khác.

263/263 XÃ HOÀN THÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

(đạt 100%), trong đó 245 xã đủ điều kiện được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến hết tháng 8/2019 toàn tỉnh có 251/263 xã (đạt 95,43%) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Còn lại 12 xã đã đạt 19/19 tiêu chí nhưng còn nợ xây dựng cơ bản.

Cũng trong tháng 7/2019, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 của tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM nâng cao tại xã Thụy Phúc (Thái Thụy). Kết quả, xã Thụy Phúc đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao và không còn nợ đọng xây dựng cơ bản sau khi cần tối các nguồn xử lý tại thời điểm thẩm định.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng nhất trí cao với kết quả thẩm định đồng thời tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 9 xã trên đạt chuẩn NTM và xã Thụy Phúc đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu cán bộ vào kết quả cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM đối với các xã không còn nợ xây dựng cơ bản. UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các xã còn nợ xây dựng cơ bản thực hiện phương án xử lý nợ trong thời gian sớm nhất để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, đồng thời chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để sớm được thẩm định kết quả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng huyện đạt chuẩn NTM để báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kế hoạch, mục tiêu đề ra.

TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

chuyển đổi toàn tỉnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (tối ngày 21/8/2019); cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo Di chúc của Bác"; lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy tình hình cụ thể có thể lựa chọn các hình thức như: tổ chức tọa đàm, hội thảo, giao lưu, gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác... Toàn tỉnh cũng tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ về chủ đề này. Các hoạt động kỷ niệm sẽ tập trung từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 9/2019; riêng cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo Di chúc của Bác" sẽ được phát động vào dịp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ôn lại những chặng đường cách mạng đã qua, nhất là sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Trên cơ sở đó khẳng định ý nghĩa, nâng cao giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc lịch sử, công lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói riêng. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các địa phương, đơn vị.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội... đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 176-KH/TU nhằm bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thực sự ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Ghi nhận và biểu dương thành tích học tập của các cháu, Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương, trao thưởng cho 113 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia và học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 30 triệu đồng bao gồm quà và tiền mặt. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ kịp thời các cháu đạt thành tích cao trong học tập đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

THAM QUAN MÔ HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Mô hình nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên được triển khai tại Thái Bình từ năm 2017. Vịt biển 15 Đại Xuyên có đặc tính sinh trưởng nhanh, chống chịu dịch bệnh tốt, thích nghi được ở môi trường nước ngọt, lợ, mặn nên có thể sống tại các vùng cửa sông, cửa biển và bãi biển. Chân nuôi loài vịt này không khác gì nhiều so với giống vịt nuôi nội địa vẫn thường nuôi, không cần nhiều vốn đầu tư, có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên giàu dưỡng chất, khả năng tự săn mồi rất tốt. Đây là giống vịt, có thể lựa chọn đưa vào cơ cấu vật nuôi của tỉnh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp bà con đa dạng hóa đối tượng nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình.